



Tải về PDF

Xuân nguyện cầu

1

Nguyễn Chánh

Mùa xuân yêu thương Chúa ban đây một năm đã qua. Mùa
 Ngàn hoa vui trong gió xuân cho trần gian ngát hương. Tình
 Một năm trôi qua Chúa ôi đây lòng con ước mong. Nguyễn
 xuân bao nhiêu ước mơ, mong niềm vui sẽ về. Lòng con vui đón
 yêu xa xôi nhớ nhung mong về với gia đình. Mùa xuân theo bước
 xin ban ơn thứ tha bao tội lỗi đã phạm Mùa xuân xin kính
 xuân khi mai vàng lại nở. Tình yêu dâng lên cho Chúa cảm tạ thánh
 chân mỗi năm về lại nhớ Mùa xuân yêu thương trong Chúa muôn đời sẽ
 dâng bao vui buồn cho Chúa. Cầu xin cho bao cuộc sống gia đình mãi
 ân muôn đời. Cuộc sống sẽ nở hoa, vì Chúa chính mùa
 không phai tàn. Cuộc sống Chúa đã ban, lời Chúa dẫn đường
 luôn sum vầy. Cùng tiến Chúa mùa xuân. Cuộc sống sẽ nở
 xuân, hạnh phúc của đời con, năm tháng không phai tàn. ĐK Mừng
 con, từng bước những mùa xuân, tìm Chúa trong cuộc đời.
 hoa, vì đã có niềm tin, hạnh phúc đang mong chờ.
 xuân sang. Lòng hân hoan, hát mãi khúc ca cảm tạ. Mừng
 xuân nay, được an vui, chính Chúa đã ban cho
 đời. Trời hoan ca, đất tung hô hát lên cả vũ
 trụ. Chúa là mùa xuân, là niềm vui xuân muôn đời của con.

Sheet Xuân Nguyễn Cầu, file .PDF

"Mùa xuân yêu thương Chúa ban đây một năm đã qua"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Xuân Nguyễn Cầu của tác giả Nguyễn Chánh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Xuân Nguyễn Cầu

- Tác giả: Nguyễn Chánh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/18057-xuan-nguyen-cau>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

* Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com

* Công cụ tải file PDF từ link Musescore <https://truongca.com/download-muse.php>